
Góðan dag

Ég andmæli áætlun um vegggjöld eins og þau koma fram í áliti meirihluta. Nóg er lagt á 
bifreiðaeigendur í dag og er ég alfarið á móti þessari skattahækkun sem leggst helst á 
landsbyggðarfólk. Finnst mér að frekar megi nota þá peninga sem eru innheimtir í gegnum gjöld af 
bifreiðum og eldsneyti í viðhald og endurnýjun á vegum!
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